



สรุปการปาฐกถาพิเศษ

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ ๓๖

๘๕ ปี แห่งความทุ่มเท

ให้ไทยแก่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน

ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สรุปปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิรูปประเทศสู่ ไทยมั่งคั่ง ไทยมั่นคง ไทยยั่งยืน
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 วันที่ 2 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

- ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศในฐานะผู้ขับเคลื่อนด้านการค้าและการลงทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่า สร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า การบริหารจัดการด้านการตลาดและจำหน่ายยังผู้บริโภค ซึ่งก็สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ “ความมั่งคั่ง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักความยากจนและประเทศรายได้ปานกลางภายใน 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่รัฐบาลได้กำหนดและวางแผนไว้
- ประเทศไทยมีพัฒนาการและการเติบโตด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เรามีความสมบูรณ์และหลากหลายจึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความโดดเด่น เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งความได้เปรียบและศักยภาพที่มีอยู่นั้น ต้องช่วยกันรักษาให้คงอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะการบริการที่ดี และมีอัธยาศัยไมตรี รอยยิ้ม ความจริงใจของคนไทย รวมถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อย สะอาดและราคาถูก ซึ่งความโดดเด่นในเรื่องนี้ขอให้ภาคธุรกิจได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการค้าและการลงทุนต่อไป
- ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อผลผลิตที่ลดลง ความต้องการสินค้าเกษตรที่น้อยอันเนื่องมาจากการใช้สินค้าอื่นทดแทน หรือประเทศผู้รับซื้อหันไปซื้อจากคู่แข่งที่มีราคาและคุณภาพดีกว่าประเทศไทย ส่งผลแรงงานภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คนรุ่นใหม่หันไปประกอบอาชีพอื่นแทนที่มีรายได้สูงกว่า ทุกภาคส่วนต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางรองรับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเกษตรไทยยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ พร้อมเร่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และมีรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ สร้างเป็นเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ เป็นต้น
- ในการปฏิรูปประเทศทุกด้านทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ต้องมีส่วนร่วม โดยรัฐบาลจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีการดำเนินการปลดล็อกในหลายเรื่อง ทั้งการค้าในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม โลกมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำอย่างไรให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ทันทั่วทั้งที่มากขึ้น

- การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมคนทุกกลุ่มในประเทศ ทั้ง 1.0 2.0 และ 3.0 ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ การไปสู่ 4.0 ตลอดจนการเตรียมพร้อมประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในอนาคต ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อรองรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการผลิตพื้นฐานของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนมากขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ “ทำน้อย>ได้มากขึ้น” จากเดิมที่ทำมากแต่ได้น้อย เป็นต้น
- การปฏิรูปเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมในทุก ขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การลงทุน การผลิต การแปรรูป การตลาด และการจำหน่าย ที่รวมถึงการค้า ขายกับต่างประเทศ ซึ่งในห่วงโซ่เหล่านี้ การค้า การลงทุน และการตลาด ถือเป็นข้อต่อและช่องทาง สำคัญในการสร้างและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ
- ภาครัฐพร้อมสนับสนุนเอกชน ผ่านมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่สะท้อนจากการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ ที่ให้ ความสำคัญกับการสร้างรากฐานการพัฒนาในระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนภาครัฐ ได้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ที่ยังไม่เจริญเติบโตมากนัก ประชาชนยังมีรายได้น้อยกว่าที่ควรเป็น ปัจจุบันประชาชนกว่า 4 ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/คน/ปี ภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ควบคู่กับการกำหนดเป้าหมายการยกระดับเพื่อให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลที่ต้องให้ความช่วยเหลือระยะสั้น และการปรับตัว ระยะยาว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงสร้าง พื้นฐานต่าง ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนและการเข้าถึงตลาด โดยมีโครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการรถไฟ ความเร็วสูง โครงการขยายท่าเรือน้ำลึก โครงการสนามบินและเมืองการบิน รวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุง อากาศยาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
- การเข้าถึง Digital ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขอให้หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย สนับสนุนนิสิต นักศึกษา สมาชิกผู้ประกอบการ ได้เข้าถึงและเรียนรู้การนำมาเป็นเครื่องมือ ทางการค้าบนระบบ online มากยิ่งขึ้น หลายหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ ได้สร้างระบบ คำขายออนไลน์รองรับไว้แล้ว หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เปิดกว้างให้เข้าไปใช้ระบบมากขึ้น ซึ่งนอกจาก จะช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วยังเป็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ช่วยเปิด วิสัยทัศน์การค้าในและต่างประเทศบนระบบออนไลน์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต
- ด้าน Big Data รัฐบาลเห็นว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานภาครัฐสามารถรับรู้ความต้องการและการติดตามแผนงาน โครงการที่ดำเนินงานได้ อย่างรอบด้าน อาทิ ความต้องการแหล่งน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานการจัดลำดับก่อนหลัง เชื่อมโยง การทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ

- ด้านการวิจัยและพัฒนา ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนารองรับเกษตร 1.0 , 2.0, 3.0 และ 4.0 ตามลำดับ ซึ่งขอให้ภาคเอกชนโดยหอการค้าไทยพิจารณากำหนดแนวทางการผลิตบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริงสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
- ขอให้ภาคเอกชนได้พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 5 ด้าน (ความมั่นคง,ความสามารถในการแข่งขัน ,โอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม,การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,การบริการจัดการภาครัฐ,และการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร) ซึ่งประกอบด้วย 23 แผนแม่บท 94 กิจกรรมว่าจะสามารถเข้าร่วมสนับสนุนหรือเชื่อมโยงในแผนแม่บทหรือกิจกรรมใดได้บ้างเพื่อช่วยผลักดันให้ยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
